

**THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2**



BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

**Báo cáo của BCH Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2 khóa XX,
nhiệm kỳ 2022-2024
trình Đại hội đại biểu Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XXI,
nhiệm kỳ 2024-2027**

Vĩnh Phúc, tháng 12 năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 LẦN THỨ XXI
NHIỆM KỲ 2024-2027**

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 12 năm 2024

**TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 RÈN ĐỨC, LUYỆN TÀI,
ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO XÂY DỰNG ĐOÀN VỮNG MẠNH;
GÓP SỨC TRẺ XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG UY TÍN, TRÍ TUỆ, CÔNG HIẾN;
XÂY DỰNG THỦ ĐÔ VĂN HIẾN, VĂN MINH, HIỆN ĐẠI;
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN, PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.**

*(Báo cáo của BCH Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2 khoá XX, nhiệm kỳ 2022-2024
trình Đại hội đại biểu Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2027)*

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHSP Hà Nội 2 Nội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2027 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Trường ĐHSP Hà Nội 2. Đại hội diễn ra vào thời điểm tuổi trẻ Nhà trường và tuổi trẻ Thủ đô đang quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, là thời điểm bứt phá thực hiện nghị quyết đại hội đoàn các cấp, đồng thời Đại hội diễn ra trong thời điểm Nhà trường đang hướng tới kỷ niệm 58 năm thành lập trường và 50 năm đào tạo tại Xuân Hòa.

Đại hội XXI có nhiệm vụ tập trung đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2022-2024, khẳng định những thành tích và kết quả đạt được, nhìn nhận và kiểm điểm những mặt còn tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm, bài học thực tiễn. Trên cơ sở đó, xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động của công tác Đoàn trong nhiệm kỳ 2024-2027; tiếp tục hoạt động hiệu quả theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động, phong trào do Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội tổ chức; phát động và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác tập hợp, quản lý, giáo dục đoàn viên, sinh viên trong thời kỳ mới, phát huy được sức trẻ trường ĐHSP Hà Nội 2. Bên cạnh đó, Đại hội tiến hành bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2024-2027 đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường bứt phá mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2 sẽ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024 đồng thời xác định nhiệm vụ, phương hướng công tác Đoàn nhiệm kỳ 2024-2027 của Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2. Dự thảo báo cáo chính trị gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2 nhiệm kỳ 2022-2024.

Phần thứ hai: Mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường ĐHSP Hà Nội 2 nhiệm kỳ 2024-2027.

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSPT HÀ NỘI 2 LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2022-2024

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN – GIÁO DỤC

1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là ưu tiên hàng đầu trong công tác tuyên truyền – giáo dục của Đoàn trường. Đoàn viên hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá kết quả việc học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Phát sóng đầy đủ hội nghị học tập chuyên đề, yêu cầu các chi đoàn phổ biến trong các buổi sinh hoạt.

Hàng năm, Đoàn trường triển khai trong toàn đoàn các kế hoạch, hướng dẫn học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 42 -CT/TW của Ban Bí thư về *“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”*; Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về *“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”* và các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ trong trường. Xác định các mô hình, phần việc cụ thể trong *“Học và làm theo Bác”*, chỉ đạo các cấp Đoàn triển khai đồng bộ, thực chất, hiệu quả và lan tỏa sâu rộng.

Đoàn trường triển khai tổ chức cho đoàn viên định kỳ sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ, có 03 bài thi được đánh giá có chất lượng tốt tham gia cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài thi đến từ nhiều đối tượng đoàn viên gồm cả giảng viên và sinh viên.

Đặc biệt sinh viên toàn trường dẫn đầu cả nước về tỉ lệ thí sinh cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiều năm, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Đoàn trường tiếp tục khẳng định uy tín trong cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với kết quả số lượng thí sinh tham gia đạt top 3 toàn quốc, tỉ lệ tham gia 100%. Đội tuyển dự thi của Trường cũng đại giải Nhì cấp thành phố Hà Nội, có 5 bạn lọt vào chung kết cấp thành phố hạng mục thi cá nhân.

Các tập thể trong Đoàn Trường đã xây dựng được một số mô hình, phần việc tiêu biểu, thường xuyên thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: mô hình Mùa đông ấm, mô hình Dạy kèm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mô hình Văn hóa giảng đường, mô hình Liên kết Phường – Trường đảm bảo an ninh trật tự, mô hình Hỗ trợ nhân dân chuyển đổi số ... Các mô hình này hiện nay vẫn tiếp tục phát triển và cải tiến, thiết thực và phù hợp với thực tiễn.

2. Giáo dục chính trị, tư tưởng

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đoàn trường sử dụng toàn diện các kênh tuyên truyền: trực tiếp tại hội nghị, sinh hoạt lớp; trực tiếp thông qua hoạt động giảng dạy; đăng tải trên website, fanpage, đài phát thanh, kênh youtube ...; thông qua các cuộc thi, sự kiện văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ... CLB Lý luận trẻ được xây dựng và duy trì hoạt động thường xuyên.

Phần lớn đoàn viên hoàn thành kiểm tra việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn trên App Thanh niên Việt Nam.

Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên được đăng tải công khai trên website và kênh youtube để đoàn viên học tập chủ động, liên tục, thường xuyên. Nhà trường luôn bố trí ít nhất 01 bài giảng về công tác Đoàn trong tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên đầu năm học.

Đoàn trường khẳng định uy tín và trách nhiệm khi đạt giải Nhất toàn quốc Hội thi Olympic Triết học các trường đại học năm 2021.

Đoàn trường tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI đầy đủ, bài bản, bao gồm:

- (1) Ban hành kế hoạch học tập;
- (2) Tổ chức cho cán bộ Đoàn xem các buổi quán triệt của Đoàn cấp trên;
- (3) Tổ chức cho cán bộ Đoàn chủ chốt đi học trực tiếp tại Thành đoàn Hà Nội;
- (4) Tổ chức quán triệt, học tập tại Trường;
- (5) Hướng dẫn chi đoàn quán triệt tại sinh hoạt chi đoàn.
- (6) Hướng dẫn đoàn viên tham gia kiểm tra kết quả học tập Nghị quyết trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.
- (7) Tham gia cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng thanh niên Việt Nam.

Kết quả 100% đoàn viên trong trường được học tập, quán triệt Nghị quyết. Trên 90% đoàn viên tham gia kiểm tra nhận thức về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

3. Giáo dục truyền thống

Năm 2022 là năm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022). Đoàn trường đã hưởng ứng triển khai cho 100% đoàn viên theo dõi loạt chương trình Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi và vận động quyên góp gần 60 triệu đồng để tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đoàn trường đã tổ chức gặp mặt thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn các huyện Gia Lâm, thành phố Phúc Yên và đóng góp tiền của cho hoạt động Hành trình tri ân tại Quảng Trị.

Nhiệm kỳ 2022-2024, Đoàn trường định kỳ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024); 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914-20/10/2024).

Đoàn Trường cũng đã phát động các phong trào thi đua hưởng ứng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).

Nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc, đồng thời hưởng ứng Đề án của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” với nội dung tuyên truyền, tổ chức để đoàn viên, thanh thiếu nhi treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc, Đoàn Trường ĐHSPT Hà Nội 2 là một trong bảy đơn vị triển khai mua bản đồ đầu tiên trong Thành đoàn Hà Nội. Sau khi nhận bản đồ, Đoàn Trường bố trí treo bản đồ tại Văn phòng Đoàn và phòng các cán bộ Đoàn các thời kì cũng như nhiều văn phòng khác.

Cán bộ Đoàn trường các cấp và nhiều tổ chức đoàn trực thuộc thường xuyên có những chuyến hành trình đến với các địa chỉ đỏ như Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò, các khu di tích miền Trung, huyện đảo Bạch Long Vĩ ...

4. Giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật

Đối với hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy, hàng năm vào đầu năm học 100% tân sinh viên ký cam kết không vi phạm ma túy và các tệ nạn xã hội; trước kì nghỉ Tết, 100% sinh viên (và các viên chức) ký cam kết không sử dụng pháo và các vật liệu nổ. Đoàn Trường thường ban hành các công văn nhắc nhở chấp hành pháp luật trước các kì nghỉ dài ngày.

Các kênh thông tin tuyên truyền của Đoàn thường xuyên đăng tải các bài đăng tuyên truyền phổ biến về pháp luật, đặc biệt vào những dịp hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, những ngày lễ kỉ niệm ...

Đoàn Trường tổ chức cho sinh viên tham gia liên tục 2 năm (2023 và 2024) các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và đều đạt giải cao, trong đó Đoàn Trường đăng cai “Hội thi Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn khu vực phía Bắc năm 2023” cho sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới-Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam, Công ty Vinfast tổ chức.

Bên cạnh đó, nhiều sinh viên các khoa như Lịch sử, khoa Ngữ văn tham gia sân chơi tìm hiểu pháp luật góp phần cho Đoàn Trường được Thành đoàn Hà Nội khen thưởng giải tập thể đơn vị tích cực tham gia cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật Spirit of Law năm 2023.

Tại hội nghị Hiệu trưởng đối thoại đại diện sinh viên và hội nghị trưởng khoa đối thoại đại diện sinh viên định kỳ, bên cạnh giải đáp các thắc mắc của sinh viên, các thầy cô lãnh đạo cũng phối hợp với cán bộ Đoàn có những thông tin tuyên truyền cần thiết, hữu ích cho thanh niên, sinh viên tuân thủ luật pháp.

Ngoài các hội nghị chính luận, Đoàn Trường cũng tổ chức nhiều các hình thức tuyên truyền gần gũi với sinh viên hơn như Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, các cuộc thi sinh viên ... Hội Sinh viên Trường có CLB chuyên về gìn giữ kỷ cương, nâng cao văn hóa như Đội Thanh niên xung kích, CLB Sách và Hành động.

Đoàn Trường báo cáo Đảng ủy và Đoàn cấp trên thường xuyên về tình hình tư tưởng và dư luận trong đoàn viên, sinh viên, không chỉ báo cáo qua các hội nghị giao ban tuần, tháng ... mà còn giữ liên lạc trực tiếp hoặc qua điện thoại. Đoàn trường và các liên chi đoàn hoàn thành việc kết nối các trang fanpage của cơ sở với Fanpage của Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội.

5. Hoạt động nắm bắt dư luận và định hướng tư tưởng cho thanh niên

Ban Thường vụ Đoàn trường có nhiều mô hình hiệu quả trong nắm bắt thông tin dư luận và định hướng tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên. Hoạt động định tổng hợp thông tin và định hướng tư tưởng cho đoàn viên của Đoàn trường được tiến hành bài bản, có kế hoạch, có phương án rõ ràng.

Xây dựng bao trùm, đa dạng các hội, nhóm, các kênh nắm bắt dư luận và định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Duy trì tốt mô hình câu lạc bộ Cộng tác viên và đội Thanh niên xung kích.

Đoàn Trường có mô hình Tổ Nắm bắt dư luận xã hội, báo cáo thường xuyên theo ngày, tuần, tháng. Đoàn Trường thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về tình hình tư tưởng và dư luận trong đoàn viên, sinh viên lên Đảng ủy, Nhà trường và Thành đoàn Hà Nội.

Đoàn Trường phối hợp với Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức Diễn đàn “Bồi đắp lý tưởng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong sinh viên Thủ đô”. Đây là một sự kiện quan trọng trước thềm Đại hội VIII của HSV thành phố nhằm phân tích, đánh giá về tình hình sinh viên thời gian qua, dự báo tình hình sinh viên và những vấn đề cần quan tâm thời gian tới, nhất là tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên. Bên cạnh đó cũng cần nắm được những sự thay đổi trong nhận thức, hành động, lối sống, thói quen, thị hiếu của thanh niên. Thông qua đó đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, khơi dậy khát vọng cống hiến, lòng tự tôn dân tộc, ý thức học tập, rèn luyện, lao động của thanh niên, để góp sức trẻ dựng xây quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đoàn Trường và đoàn trực thuộc hoàn thành việc kết nối các trang fanpage của Đoàn trường, đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc với Fanpage của Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội.

II. TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG

1. Phong trào "Thanh niên tình nguyện"

Phong trào Thanh niên tình nguyện là phong trào thế mạnh của trường và cũng được đông đảo sinh viên hưởng ứng nhất. Đoàn Trường vừa tổ chức các chiến dịch lớn, các công trình thanh niên cụ thể, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tại chỗ, thường xuyên. Đoàn trường khuyến khích và tạo điều kiện cho toàn thể đoàn viên, sinh viên thực hiện ít nhất 05 ngày tình nguyện trong năm.

Đoàn Trường đã trực tiếp cũng như phối hợp xây dựng nhiều công trình thanh niên ý nghĩa: 03 công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; 01 công trình tại huyện Con Cuông, Nghệ An; 01 công trình tại huyện Duy Tiên, Hà Nam; 01 công trình tại đồng biên phòng Pò Mã, Lạng Sơn, 01 công trình tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang..., tổng giá trị gần 500 triệu đồng; 03 công trình thanh niên làm đẹp cho khuôn viên trường gồm công trình ghé thanh niên 60 triệu đồng, công trình bồn hoa cây cảnh 110 triệu đồng, công trình cây thủy sinh trong khuôn viên trường gần 30 triệu đồng.

Chiến dịch Mùa hè xanh hàng năm gồm nhiều đội hình hoạt động thường xuyên ở tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội, bên cạnh đó mỗi năm tập trung cùng Đoàn cấp tỉnh, Đoàn cấp cụm tổ chức thêm các đội hình đặc biệt tại Nghệ An, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai ... Các đội hình hỗ trợ nhân dân và học sinh với nhiều hoạt động như dạy học, sinh hoạt hè, trại hè, xây dựng nông thôn mới ... Đoàn Trường có dự án tình nguyện 07 năm liên tiếp dạy kèm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm bảo trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ra, Đoàn Trường đã tổ chức “Chương trình vì đàn em thân yêu” tại xã Tả Gia Khâu, trao tặng 13 suất học bổng, ba lô cho 13 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng một số vật dụng, cơ sở vật chất cho thầy-cô giáo điểm Trường Mầm non và Tiểu học thôn Vũ Sà. Tổ chức các chương trình tri ân, tặng 15 triệu đồng/năm cho các gia đình có công với cách mạng nhân dịp 27/7...

Đoàn trường có một mạng lưới Tiếp sức mùa thi quanh năm, hỗ trợ Ban Tư vấn tuyển sinh của trường trong nhiều khâu khác nhau. Sinh viên tiếp sức mùa thi qua kênh fanpage chính thức của Trường (<https://www.facebook.com/DHSPHN2/>) và qua các hội nhóm facebook, zalo.

Chiến dịch tình nguyện Mùa đông ấm được tổ chức hàng năm. Năm học 2021-2022 tại Tân Dân, Sóc Sơn, Đoàn đến thăm và tặng thiết bị học tập gồm bộ máy tính bảng và nhiều mũ bảo hiểm tổng trị giá 75 triệu đồng cho học sinh nghèo trên địa bàn. Năm học 2022-2023, xây dựng quỹ hoạt động tình nguyện hơn 200 triệu, tặng công trình thanh niên

cho nhân dân huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Năm học 2023-2024, Đoàn Trường đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thăm, tặng quà và trao học bổng cho các em học sinh trường Tiểu học-Trung học cơ sở Bản Xèo, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai với số tiền lên tới 85 triệu đồng. Năm học 2024-2025, chương trình tình nguyện Mùa đông ấm là một trong những chương trình thực hiện đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Đoàn Trường vừa ban hành kế hoạch trong tháng 11.

Tổ chức chương trình tình nguyện Xuân yêu thương 02 lần tại Lào Cai, tặng công trình thanh niên cho trường học thuộc huyện khó khăn Xi Ma Cai. Tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn các trường học khu vực Phúc Yên 60 triệu đồng.

Chương trình Tiếp sức mùa thi được Đoàn Trường triển khai rất sớm từ ngày khi các trường phổ thông chuẩn bị định hướng cho học sinh. Đoàn Trường phối hợp với Ban Truyền thông, tư vấn tuyển sinh của trường và của các khoa để thành lập các đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi cấp khoa và cấp trường. Năm 2024, Đoàn Trường đã xây dựng mô hình tư vấn qua nhóm zalo theo ngành đang phát huy hiệu quả. Đội hình Tiếp sức mùa thi tiếp tục các kế hoạch hỗ trợ thí sinh và chào đón tân sinh viên cho đến hết năm 2024.

Các hoạt động tình nguyện thường xuyên như trực văn hóa giảng đường, trực an ninh ký túc xá, chăm sóc công trình thanh niên trong khuôn viên trường, tuyên truyền hiến máu nhân đạo, dạy học tình nguyện, hỗ trợ thiếu nhi được các CLB trong trường triển khai hiệu quả.

Thanh niên trong trường hưởng ứng đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc. Ngoài các ngày đồng loạt, Đoàn Trường tự tổ chức các hoạt động ra quân chăm sóc công trình thanh niên, chỉnh trang khuôn viên định kỳ. Đoàn Trường ban hành quyết định phân công chăm sóc công trình thanh niên cho các CLB sinh viên.

Ngoài các chương trình tình nguyện độc lập của Trường, Đoàn Trường còn tham gia nhiều hoạt động của Cụm, của thành phố và của trung ương. Đoàn Trường cũng phối hợp với Cụm đoàn số 8 tổ chức các đội hình tình nguyện Mùa hè xanh và xây dựng 01 công trình thanh niên tại tỉnh Tuyên Quang, 01 công trình tại tỉnh Nghệ An, 01 công trình tại tỉnh Lạng Sơn, trong đó Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2 đóng góp 20 triệu đồng/công trình; Cử sinh viên tham gia đội hình Áo xanh sư phạm tiếp sức tới trường do Thành đoàn Hà Nội điều phối; Cử tình nguyện viên tham gia và đóng góp 30 triệu đồng cùng đội hình Tuổi trẻ hành trình vì biển đảo quê hương tại huyện đảo Bạch Long Vĩ do Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; Ủng hộ quỹ vì biển đảo quê hương và nguồn lực thực hiện các công trình thanh niên vì cuộc sống cộng đồng 10 triệu đồng/năm. Đặc biệt, qua kênh Thành đoàn Hà Nội, Đoàn trường xin hỗ trợ từ Mặt trận Tổ quốc được 154 triệu đồng cho 44 sinh viên hộ nghèo và cận nghèo hoặc bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ lụt trong tháng 10 năm 2024.

Trong giai đoạn đặc biệt khi bùng phát dịch Covid19, Đoàn trường tổ chức hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19, hỗ trợ sinh viên mắc Covid-19, ủng hộ nhân dân địa phương bị ảnh hưởng bởi Covid-19, giúp đỡ sinh viên Lào bị mắc kẹt do dịch bệnh. Tham gia tích cực và huy động được số lượng sinh viên đông đảo nhất Thủ đô tham gia chiến dịch “Học cùng chiến binh nhí” hỗ trợ dạy kèm con các y bác sĩ vào Nam chống dịch.

2. Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo"

Đoàn Trường quan tâm tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng ghi nhận các sản phẩm, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên trẻ. Giảng viên trẻ trong trường đã có nhiều công bố trên các tạp chí uy tín quốc tế và trong nước; nhiều viên chức trẻ trường đang chủ nhiệm đề tài KHCN các cấp (NAFOSTED, cấp Bộ, cấp ưu tiên cơ sở, cấp cơ sở), gần 50 đề tài KHCN do sinh viên/nhóm sinh viên của Trường chủ nhiệm; xuất bản nhiều ấn phẩm khoa học. Nhiều sinh viên đã được giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ; đoàn viên cán bộ của Nhà trường được Giải thưởng Khoa học Công nghệ cấp Bộ dành cho giảng viên trẻ. Trường ĐHSP Hà Nội 2 là 1 trong 7 cơ sở giáo dục đại học được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT về có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ và sinh viên năm 2024. Đoàn Trường đã tham mưu Nhà trường ghi nhận và tuyên dương, khen thưởng nhiều viên chức (trong đó nhiều viên chức trẻ) và sinh viên đã có những thành tích đáng khích lệ trong nghiên cứu khoa học, đạt thành tích cao và có những đóng góp tích cực trong các cuộc thi cấp tỉnh/thành phố, cấp Bộ, cấp Quốc gia.

Đoàn trường có giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "*Mỗi thanh niên trường học một ý tưởng, sáng kiến*". Các giảng viên và chuyên viên trẻ tập trung sáng kiến vào đào tạo và năng suất lao động, các sinh viên có nhiều sáng kiến về mô hình hoạt động đoàn thể. Một số sáng kiến có ảnh hưởng toàn quốc như chuỗi chương trình Tư vấn học đường; cộng đồng mạng xã hội Giáo viên Việt Nam ... Công bố khoa học quốc tế của cán bộ trẻ tăng lên hàng năm với nhiều công bố trên các tạp chí xếp hạng xuất sắc của thế giới. Chỉ số h-index đánh giá mức độ ảnh hưởng của một nhà khoa học trong chuyên ngành của một số giảng viên trẻ trong Nhà trường được xếp hạng ở mức cao. Một số sáng kiến của sinh viên cũng có tầm cỡ như giải Khuyến khích cuộc thi Sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XXIII, Giải Nhì và Khuyến khích Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền 'Sinh viên với khát vọng non sông...

Đoàn viên khoa Sinh chế tạo nước sát khuẩn phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhà trường tặng 100% sinh viên nước sát khuẩn và tặng nhiều cơ sở vật chất cho nhân dân thành phố Phúc Yên phòng, chống dịch. Đoàn viên viện Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng phát triển trà túi lọc, sản phẩm được sử dụng tại Đại hội Đoàn trường cho khách mời trên mọi miền Tổ quốc.

Đoàn trường hỗ trợ sinh viên tham gia cuộc thi SV Startup và giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka hàng năm, kết quả các dự án của sinh viên trong trường luôn có lượt yêu thích và ủng hộ rất lớn.

Đoàn Trường tuyên truyền hàng năm về cuộc thi Tri thức trẻ vì giáo dục nói riêng và nhiều cuộc thi, sân chơi tuổi trẻ sáng tạo khác phục vụ cộng đồng, đặc biệt là phục vụ ngành giáo dục.

Lĩnh vực chuyển đổi số được Đoàn Thanh niên quan tâm đặc biệt bởi đây cũng là chủ trường chung của Nhà trường. Ban Thường vụ Đoàn Trường tổ chức phát động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia, chỉ đạo ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn-Hội, và xây dựng riêng một chuỗi tập huấn kỹ năng công tác Đoàn-Hội trong đó có nhiều nội dung về chuyển đổi số. Đoàn trường cũng đang phối hợp với Đại học Cần Thơ xây dựng phần mềm quản lý đoàn viên nội bộ.

3. Phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc"

Đoàn trường cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các huyện đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tăng cường thực hiện các hoạt động theo Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Sau 8 năm triển khai thực hiện mô hình “Liên kết Trường-Phường đảm bảo ANTT” giữa Phường Xuân Hòa và Trường ĐHSP Hà Nội 2, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố Phúc Yên, ĐTN Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã góp lực lượng quan trọng trong triển khai thực hiện tốt mục đích, yêu cầu, các nguyên tắc, nội dung phối hợp thực hiện mô hình và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Kết quả xây dựng Mô hình đã tạo được môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn và góp phần cho sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Phường.

Đoàn trường có xây dựng đề án kết nghĩa với Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô, đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện.

100% sinh viên được tuyên truyền cụ thể về chủ quyền biển đảo, biên giới trực tiếp tại tuần sinh hoạt công dân-học sinh, sinh viên đầu khóa, đầu năm và nhiều tài liệu tuyên truyền qua các hình thức khác. Đoàn Thanh niên Trường ĐHSP Hà Nội 2, Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng phối hợp với một số đơn vị đồng hành đã tổ chức thành công Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2024 gắn với ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 tại huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Đoàn trường tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc, đồng thời hưởng ứng Đề án của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” bằng việc tuyên truyền, tổ chức để đoàn viên, sinh viên

treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc. Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2 là một trong bảy đơn vị triển khai mua và treo bản đồ đầu tiên trong Thành đoàn Hà Nội.

Đoàn trường cử hơn 500 sinh viên tình nguyện hỗ trợ nhân dân 5 xã/phường lân cận cài VneID hơn 1000 ngày, vận động thanh niên về quê hỗ trợ địa phương cài VneID.

Đoàn trường cũng thường xuyên quan tâm xây dựng công trình tại các huyện biên giới như Con Công (Nghệ An), Bát Xát (Lào Cai), Mường Khương (Lào Cai); tại đồn biên phòng Pò Mã (Lạng Sơn).

Thanh niên xung kích duy trì đội hình An ninh ký túc xá, hàng ngày tuần tra, đảm bảo an ninh cho sinh viên nội trú, góp phần duy trì an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài việc học tập khóa học giáo dục và quốc phòng theo quy định trong chương trình đào tạo, sinh viên còn được Đoàn Trường tổ chức tham quan, học tập và giao lưu thực tế hàng năm tại Học viện Biên phòng.

4. Phong trào “Tôi yêu Hà Nội”

Đoàn viên sinh viên được tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại đơn vị thường xuyên (trung bình 2 tuần 1 lần). Có 01 câu lạc bộ chuyên trách về bảo vệ môi trường có 01 kênh chuyên tuyên truyền về bảo vệ môi trường và có sự phối hợp giữa nhiều câu lạc bộ trong việc chăm sóc công trình thanh niên. Thực hiện thành công nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ, phát động chuỗi hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường thành công.

Đoàn trường có mô hình Văn hóa giảng đường, vận động đoàn viên hưởng ứng phong trào “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018-2024. Bên cạnh đó, tổ sinh viên tình nguyện này trực tiếp trực gác hàng ngày để đảm bảo sinh viên tuân thủ Quy tắc ứng xử của người học trong trường.

Nhiều địa chỉ đỏ-địa danh lịch sử cách mạng của Hà Nội được giới thiệu qua các mô hình Sân chơi sử học, mô hình đã từng được Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tuyên dương. Một số đơn vị đoàn đã tổ chức đi tham quan các địa chỉ đỏ như di tích nhà tù Hỏa Lò, Hoàng Thành Thăng Long ...

Tham gia nghiêm túc và trách nhiệm các dự án của Hà Nội phát động như Áo xanh sur phạm tới trường, Tự hào một dải non sông... Đặc biệt, Đoàn Trường triển khai hiệu quả cuộc thi Tìm hiểu 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Đoàn Trường cũng luôn là một trong những đơn vị bố trí lực lượng đúng kế hoạch theo sự phân công và điều động của ĐTN-HSV thành phố Hà Nội. Trong năm 2023, Đoàn Trường đã phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Diễn đàn “Bồi đắp lý tưởng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong sinh viên Thủ đô”. Diễn đàn nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng hướng tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Diễn đàn có sự hiện diện của các đại biểu Trung ương, Thủ đô các đồng chí lãnh đạo các đơn vị và đặc biệt là hơn 150 đại biểu

là đại biểu chính thức dự Đại hội Hội Sinh viên Thành phố lần thứ VIII và 200 sinh viên ưu tú trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH

1. Chương trình "Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học"

Tổ chức nghiêm túc xét chọn, tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp trường và gửi hồ sơ xét "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố và trung ương. Kết quả có số lượng sinh viên 5 tốt tăng dần đều hàng năm (cụ thể năm 2023 có 19 sinh viên 5 tốt cấp thành phố và 151 sinh viên 5 tốt cấp trường, gần gấp đôi số liệu năm học trước đó).

Đoàn trường phối hợp tích cực và là nòng cốt trong các tổ tư vấn học đường, hỗ trợ sinh viên. Có ảnh hưởng toàn diện các mặt, đặc biệt là định hướng học tập và rèn luyện cho sinh viên.

Giảng viên trẻ trong trường luôn tự nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để hỗ trợ sinh viên tốt hơn. Nhiều đề tài KHCN của sinh viên được nghiệm thu cấp Trường và tiến sâu ở các cuộc thi, giải thưởng KHCN dành cho sinh viên như Giải thưởng KHCN Euréka, Giải thưởng KHCN dành cho sinh viên cấp Bộ, Giải thưởng Nữ sinh nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của các giảng viên trẻ. Các liên chi đoàn, chi đoàn cán bộ phối hợp cùng giảng viên trong các khoa tổ chức các hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học trẻ tạo môi trường giao lưu học thuật, hợp tác quốc tế cho đoàn viên. Các mô hình nội san cấp khoa của các khoa Toán, Lịch sử, Vật lý, Sinh học hỗ trợ tích cực cho hoạt động tập dượt nghiên cứu khoa học và viết bài báo khoa học cho sinh viên được vận hành bởi các chi đoàn cán bộ. Đoàn viên sinh viên của Nhà trường có nhiều công bố khoa học trên các tạp chí khoa học được Hội đồng CDGSNN tính điểm.

Giảng viên trẻ tích cực tham gia đào tạo, nâng cao trình độ; tích cực kết nối với trường phổ thông. Giảng viên trẻ tích cực tham gia đào tạo trực tuyến, đặc biệt đóng góp trong đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên phổ thông. Chương trình đã hỗ trợ được hơn 3000 giáo viên phổ thông được tập huấn nâng cao trình độ.

Nhiều nhà giáo trẻ được tuyên dương cấp trường và giới thiệu xét tuyên dương cấp thành phố Hà Nội, cấp trung ương như Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà giáo trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô của Thành đoàn Hà Nội được xã hội ghi nhận và truyền lửa tới đông đảo đoàn viên, sinh viên. Bên cạnh khối giảng viên, khối chuyên viên cũng đóng góp mạnh mẽ vào quá trình tự bồi dưỡng-nâng cao nghiệp vụ để phục vụ công tác giáo dục và đào tạo, một số hoạt động bồi dưỡng có chất lượng như bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân ngoại giao, thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ ...

Đoàn Thanh niên trường nâng cao chất lượng môi trường học tiếng Anh. Cán bộ trẻ và sinh viên đều tích cực tham gia các cuộc thi do Đoàn phát động là cuộc thi Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc hàng năm, cuộc thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc,

cuộc thi Tài năng Anh ngữ. Đặc biệt, sinh viên của trường nhiều năm liên tiếp đã đạt giải trong cuộc thi Tài năng Anh ngữ trong học sinh, sinh viên Thủ đô. Đoàn trường đã được Thành đoàn Hà Nội khen thưởng vì triển khai tốt các cuộc thi tiếng Anh, có số lượng thí sinh hưởng ứng hàng đầu cả nước. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ và các liên chi đoàn cũng tự tổ chức các mô hình hỗ trợ học tập khác với lợi thế là một hệ thống đầy đủ các câu lạc bộ nghiệp vụ sư phạm, câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ kỹ năng ...

Đoàn trường và hệ thống các liên chi đoàn, câu lạc bộ tổ chức nhiều cuộc thi, sân chơi học thuật như thi thiết kế PPT, thiết kế đồ dùng dạy học, thi kiến thức lịch sử, thiết kế video, xây dựng bài giảng bằng truyện tranh ... Bên cạnh tham gia cuộc thi tiếng Anh của Đoàn cấp trên tổ chức, Đoàn Trường chủ động tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Anh và nhiều hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh cho sinh viên.

Hệ thống bí thư chi đoàn cán bộ, cố vấn học tập phối hợp tốt, tổ chức nhiều mô hình cố vấn cho sinh viên. Khoa Tiếng Anh và các khoa có ngành đào tạo dạy học bằng tiếng Anh đều có mô hình CLB tiếng Anh. Các chi đoàn cán bộ có mô hình hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học nhằm chia sẻ, hướng dẫn sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Đoàn trường chính thức thành lập CLB Thanh niên Nghiên cứu khoa học, tạo không gian học thuật quan trọng cho sinh viên. Hệ thống liên chi đoàn có mô hình sinh viên khóa trước kèm tân sinh viên. Tham mưu, xây dựng các công cụ hỗ trợ đoàn viên học tập như hệ thống tài liệu giáo dục mở, sinh viên học tập qua hệ thống LMS.

Hội Sinh viên có nhiều mô hình kết nối sinh viên 5 tốt như nhóm zalo các thế hệ sinh viên 5 tốt, fanpage Sinh viên 5 tốt ... Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương được Đoàn Thanh niên trường giới thiệu với các nhà tuyển dụng thông qua nhiều kênh khác nhau. Trong đó, nhiều nhà tuyển dụng liên hệ với sinh viên sau khi đọc hồ sơ trên kênh của Đoàn.

Phong trào khuyến học, khuyến tài của trường được Hội khuyến học thành phố Hà Nội và Hội khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận, biểu dương. Tham mưu Nhà trường duy trì các quỹ khuyến học, khuyến tài, học bổng, giải thưởng hỗ trợ sinh viên, giảng viên học tập, nghiên cứu khoa học. Cụ thể như: Hội thiện nguyện VNHELP mỗi năm đều trao 10 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ, mỗi suất trị giá 5.759.000 đồng cho sinh viên các ngành tự nhiên của Trường ĐHSP Hà Nội 2; Thường xuyên thông báo các suất học bổng du học; học bổng của các ngân hàng lớn ... Nhà trường cũng duy trì quỹ học bổng thường xuyên khoảng 4-5 tỉ đồng. Riêng Đoàn Trường cũng trích quỹ hoạt động tình nguyện hơn 40 triệu đồng để trao học bổng cho học sinh, sinh viên trong và ngoài trường có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

2. Chương trình "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp"

Phối hợp với phòng CTCT-HSSV tổ chức thành công cuộc thi Sinh viên HPU2 với ý tưởng khởi nghiệp. Xây dựng đội ngũ cố vấn trẻ trung, tâm huyết; mời các chuyên gia cố vấn đến tập huấn cho các startup, duy trì tốt Fanpage tư vấn cho các dự án khởi nghiệp.

Cuộc thi “Sinh viên HPU2 với ý tưởng khởi nghiệp” hàng năm nhận được từ 50-100 dự án của các thí sinh. Các dự án khởi nghiệp tham gia Cuộc thi “Sinh viên HPU2 với ý tưởng khởi nghiệp” đa dạng ở nhiều lĩnh vực, hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, các giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội.

Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên xây dựng mô hình CLB Sách và Hành động - tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều câu lạc bộ và liên chi đoàn cũng có những diễn đàn, chia sẻ lồng ghép về khởi nghiệp, lập nghiệp.

Ngày hội việc làm được tổ chức ngày càng quy mô và hiệu quả. Ngày hội việc làm năm 2023 được tổ chức lớn, thu hút hơn 60 nhà tuyển dụng, hơn 2000 vị trí việc làm, tạo được uy tín trong cộng đồng tuyển dụng. Ngày hội việc làm năm 2024 của Trường, thu hút sự tham gia của 35 đơn vị tuyển dụng, giới thiệu hơn 1.500 vị trí việc làm cho sinh viên. Đây là cầu nối giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc, thể hiện năng lực và tìm kiếm việc làm phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Là nơi sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng. Giúp hiểu sâu hơn những thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội việc làm, quy trình và điều kiện tuyển dụng của các đơn vị. Qua đó, sinh viên có định hướng và tìm kiếm được môi trường phù hợp để phát triển và tự rèn luyện. Tại Ngày hội, các đơn vị tuyển dụng có dành 36 phần quà và học bổng tặng cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, tổng các phần quà có giá trị 76.000.000 đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị tuyển dụng còn trao các suất học bổng sau đại học, du học, xuất khẩu lao động, các khóa đào tạo ngắn hạn,... cho các bạn sinh viên năm cuối có thành tích học tập xuất sắc với tổng giá trị gần 2.000.000.000 đồng (năm 2023) và gần 1.000.000.000 đồng (năm 2024).

Đoàn trường cũng thường xuyên kết nối với các nhà tuyển dụng để đăng thông tin việc làm hàng ngày. Thông tin tuyển dụng còn được đăng liên tục trên các page và hội nhóm, CLB của các khoa, không chỉ có thông tin từ các doanh nghiệp, còn có rất nhiều thông tin tuyển dụng gửi đến từ cựu sinh viên của trường.

3. Chương trình "Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần"

Đoàn trường trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, sinh viên qua nhiều chương trình khác nhau: trực tiếp tập huấn cho cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt; tập huấn thông qua các chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; thông qua mô hình các câu lạc bộ; thông qua các sự kiện của Đoàn, Hội ... và cả đăng tải tài liệu cho sinh viên tự nghiên cứu.

Đoàn trường phối hợp cùng Hội Sinh viên duy trì hệ thống câu lạc bộ gồm gần 50 câu lạc bộ sinh viên, trong đó có 18 câu lạc bộ cấp trường. Các CLB bao trùm, phủ kiến cơ bản mọi lĩnh vực mà sinh viên quan tâm và có nhu cầu chính đáng.

Về hoạt động thể thao, Đoàn trường hỗ trợ sinh viên thủ tục mượn dụng cụ, sân bãi thi đấu thuận lợi. Tham mưu Nhà trường quy hoạch tập trung khuôn viên ký túc xá có nhiều địa điểm tập luyện thể dục thể thao. ... Nhiều giải thể thao cho viên chức và sinh viên các cấp được tổ chức và được đông đảo sinh viên tham gia. Tham gia giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, phát động Những bước chân vì cộng đồng.

Về hoạt động nâng cao văn hóa đọc, Đoàn trường đã phối hợp với Thư viện tổ chức Ngày hội văn hóa đọc, bố trí không gian cafe sách. Cử CLB Sách và Hành động hỗ trợ Thư viện xây dựng không gian thư viện xanh, thân thiện. Một số khoa cũng tham gia hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam bằng các hình thức khác nhau.

Về hoạt động văn nghệ, Đoàn trường tạo điều kiện cho sinh viên thành lập và phát triển CLB Nghệ thuật và tham gia nhiều chương trình để lại ấn tượng và đạt một số giải thưởng cao. Trong cuộc thi Giọng hát tiếng Anh cán bộ Đoàn-Hội, Đoàn trường cũng là 1 trong 5 đơn vị trực thuộc Thành đoàn Hà Nội lọt vào vòng toàn quốc. Đoàn Trường hướng dẫn sinh viên nội trú tham gia Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 khu vực Hà Nội. Các bạn sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã mang đến Hội thi các tiết mục vô cùng ấn tượng, đặc sắc, được đầu tư kỹ lưỡng về nghệ thuật. Kết quả, Đội thi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 nhận Giải Bình chọn của khán giả dành cho video giới thiệu ấn tượng nhất và Giải Nhất toàn đoàn dành cho đội thi xuất sắc nhất.

Đoàn trường tham gia Những bước chân vì cộng đồng từ năm 2022 đến nay; tổ chức chuỗi thử thách sức khỏe dành cho sinh viên trong trường, có hoạt động hưởng ứng chương trình "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày" vào "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân", đóng góp gần 2 triệu đồng ủng hộ Vì một Việt Nam xanh chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XXIII.

Từ năm 2024, Đoàn Trường thành lập Ban dẫn chương trình trực thuộc CLB Kỹ năng mềm, tạo môi trường sinh hoạt chuyên nghiệp cho các sinh viên đam mê. Bên cạnh đó, Đoàn phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Sản xuất học liệu, cử nhiều sinh viên đến học tập và thực hành sản xuất sản phẩm truyền thông tại trung tâm.

4. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Về công tác thiếu niên nhi đồng, mặc dù không phải khối địa bàn dân cư, Đoàn trường đã tổ chức các hoạt động Vui Tết Trung thu và kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi cho con, em các viên chức và người lao động trong trường. Trại hè HPU2 được tổ chức bài bản, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Phúc Yên.

Cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu" được đoàn triển khai với nhiều nội dung, hình thức hoạt động đa dạng, hiệu quả, lan tỏa rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên. Thực hiện tốt công tác chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi khu vực vùng sâu,

vùng xa, dân tộc thiểu số, biên giới, biển đảo. Cụ thể như các chương trình Vì đàn em thân yêu tại Mường Khương - Lào Cai, Phúc Yên - Vĩnh Phúc, Bạch Long Vĩ - Hải Phòng.

Hai liên chi đoàn khoa Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non có 2 đợt thực tập/năm, trực tiếp dạy học và chăm sóc học sinh tại nhiều tỉnh trên địa bàn miền bắc, được nhà trường và phụ huynh đánh giá cao.

5. Công tác quốc tế thanh niên

Đoàn Trường tổ chức nhiều hoạt động nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, tổ chức nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề, thông tin tuyên truyền đối ngoại về tình hình thế giới, khu vực, quan hệ Việt Nam với các nước, các hoạt động hướng tới kỷ niệm, các ngày lễ lớn, quan trọng của đất nước, liên quan đến quốc tế, kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước. Phối hợp tổ chức một số diễn đàn, hội thảo, hoạt động quốc tế với các chuyên gia Trung Quốc, Mỹ, Anh, Úc, Ba Lan ...

Năm 2024, Điểm thi đánh giá năng lực tiếng Trung Quốc Quốc tế HSK Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã được ra mắt, bổ sung thêm địa chỉ uy tín về đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá năng lực tiếng Trung Quốc tại Việt Nam.

06 sinh viên HPU2 đã lọt vào vòng chung kết cấp thành phố Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ V, năm 2023. Tại vòng loại, hàng nghìn bạn sinh viên của trường đã tham gia, góp phần vào thành tích Thành phố Hà Nội là đơn vị cấp tỉnh có số lượng thí sinh tham gia dự thi Vòng Sơ loại nhiều nhất toàn quốc.

Đối với cuộc thi Tài năng Anh ngữ trong học sinh, sinh viên Thủ đô, như truyền thống, sinh viên của trường lần thứ 7 lọt vào chung kết và có số lượng tham gia đông nhất vòng loại.

Đoàn trường tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Tết và các ngày kỷ niệm cho lưu học sinh Lào tại trường; tổ chức một số hoạt động thử thách liên quan đến tiếng Anh và hội nhập.

Có nhiều thành viên dạy kèm tiếng Anh trong đội hình Dạy kèm trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và các dạy kèm thường xuyên. Phát triển diễn đàn Liberdebook chia sẻ học liệu tiếng Anh. Duy trì sử dụng chuyên trang fanpage đưa tin bằng tiếng Anh trong hệ thống Đoàn, Hội. Chiếm tỉ lệ lớn gia sư khắp cả nước trong dự án Học cùng chiến binh nhí và Áo xanh sư phạm tới trường.

6. Công tác xây dựng Đoàn

a. Công tác cán bộ Đoàn

Chuyên trách Văn phòng Đoàn tham gia đầy đủ lớp do Trung ương tổ chức: Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn trong trường đại học, cao đẳng, TCCN.

Ban Chấp hành Đoàn Trường tham gia đầy đủ các lớp do Thành đoàn tổ chức: Tập huấn công tác xây dựng Đoàn; Tập huấn công tác tuyên giáo; Tập huấn cán bộ Đoàn khối

trường; Bồi dưỡng kỹ năng cán bộ Đoàn chủ chốt. Sau khi được tập huấn đều tổ chức tập huấn lại theo mô hình mạng lưới.

Ngoài tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, Đoàn trường vẫn duy trì tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, nghề nghiệp và các kỹ năng cần thiết khác cho cán bộ Đoàn.

Đoàn trường cụ thể hóa hướng dẫn thực hiện chi đoàn mạnh và có mô hình về rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lễ công tác cán bộ Đoàn.

b. Công tác đoàn viên

Có phương pháp khoa học và hiệu quả trong công tác quản lý đoàn viên. Cấp chi đoàn cũng đã tương đối thành thạo công tác Đoàn trên máy tính và các thiết bị thông minh khác. Sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên hiệu quả theo hướng dẫn. Đoàn Trường sản xuất nhiều tài liệu hướng dẫn sử dụng, phát huy phần mềm quản lý đoàn viên, tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn liên tục.

Đánh giá, xếp loại đoàn viên bài bản cả 2 hình thức trên phần mềm và họp xét nghiêm túc, duy trì sử dụng sổ đoàn đúng điều lệ.

Xây dựng và phát triển hệ thống quản lý lịch chung; Tổ chức sinh hoạt Đoàn qua google meet, duy trì các hoạt động thường xuyên.

Các hoạt động tuyên dương khen thưởng được tổ chức đúng quy định, đúng thời điểm, đoàn viên trân trọng và cống hiến cho Đoàn.

100% đoàn viên đăng ký thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên. Tổ chức bình xét và tuyên dương đoàn viên thanh niên tiêu biểu diễn ra nghiêm túc, song song với quy định đánh giá điểm rèn luyện trong sinh viên. Chương trình rèn luyện đoàn viên được triển khai từ đầu năm, đầu kỳ. Đánh giá đoàn viên được tổng hợp chi tiết, khoa học. Đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng hàng kỳ. Tuyên dương thanh niên tiêu biểu được đa dạng nhiều hình thức, nhiều đối tượng (cả giảng viên và sinh viên). Ngoài đề xuất cấp trên tặng thưởng, Đoàn trường còn sắp xếp các phần thưởng riêng bằng hiện vật kỷ niệm, bằng tinh thần, bằng bài báo nêu gương, bằng status khen ...

c. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức

Cập nhật đầy đủ thông tin trên phần mềm quản lý đoàn viên theo hướng dẫn. Triển khai các thông báo, văn bản trên phần mềm quản lý đầy đủ, hợp lý. Tổ chức đánh giá, phân tích, xếp loại chất lượng tổ chức Đoàn cuối năm học đầy đủ, nghiêm túc. Lắng nghe ý kiến góp ý của các cấp đoàn, của đoàn viên. Lịch sinh hoạt đoàn đảm bảo đúng điều lệ, sinh hoạt và thống kê hàng tháng. Văn phòng Đoàn trường báo cáo đầy đủ theo quy định của các ban.

Các chi đoàn, liên chi đoàn đều chủ động trong quản lý đoàn viên, trong xây dựng và thực hiện công tác, và trong tham mưu với cấp ủy và phối hợp với các đơn vị liên quan. Cụ thể là các cán bộ chi đoàn đều tham gia công tác truyền thông của khoa.

Công tác nhân sự của Đoàn được triển khai quy củ, nghiêm túc, hiệu quả. Các liên chi đoàn tổ chức đại hội hoặc kiện toàn nhân sự kịp thời. Đoàn trường chủ động trong công tác quy hoạch cán bộ.

Đoàn trường thực hiện báo cáo, thống kê đúng quy định. Ngoài báo cáo văn bản, cán bộ Đoàn Trường thường xuyên giữ liên lạc với cán bộ Thành đoàn Hà Nội phụ trách. Đoàn trường thực hiện báo cáo, thống kê đúng quy định, tiến độ. Đoàn trường đã nhận bằng khen vì triển khai tốt phần mềm quản lý đoàn viên, là một trong những đơn vị được tuyên dương đầu tiên trong giai đoạn cả nước triển khai.

Mặc dù nằm trong top những đơn vị có khoảng cách xa trụ sở cơ quan Thành đoàn Hà Nội, Đoàn trường vẫn đảm bảo tham dự cuộc họp đúng kế hoạch. Đồng chí Bí thư Đoàn trường hoàn thành tốt nhiệm vụ ủy viên BCH Thành đoàn Hà Nội. Đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên Trường hoàn thành tốt nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội.

d. Công tác kiểm tra, giám sát

Ủy ban kiểm tra làm việc theo kế hoạch nhiệm kỳ và kế hoạch năm học, chưa phát hiện tập thể và cá nhân nào vi phạm Điều lệ Đoàn. Bên cạnh Ủy ban kiểm tra, Đoàn trường có lực lượng CLB Cộng tác viên và đội Thanh niên xung kích thường xuyên giám sát ngay từ khâu thực hiện, đảm bảo các kế hoạch diễn ra hiệu quả.

7. Đoàn tham gia xây dựng Đảng

Đoàn trường triển khai, thực hiện Chỉ thị “Đẩy mạnh cuộc vận động đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, xây dựng Đề án chuyên đề về phát triển Đảng trong sinh viên. Các chi đoàn gần như đều có đoàn viên ưu tú được Đảng kết nạp.

Đoàn trường có phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các cấp trong công tác phát triển Đảng trong sinh viên. Các chương trình của Đảng được tuyên truyền rộng rãi, liên tục. Hướng dẫn thủ tục, quy trình chi tiết, sâu sát, kịp thời cho sinh viên phấn đấu trở thành đảng viên.

Thường xuyên có khoảng 100 sinh viên đang là đảng viên. Đoàn trường thường xuyên vượt chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú (cụ thể năm học gần nhất là 207 so với chỉ tiêu là 200), vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng (cụ thể năm học gần nhất là 84 so với chỉ tiêu 60).

8. Công tác phối hợp, chỉ đạo của Đoàn

Đoàn phối hợp tốt với các đơn vị và đoàn thể trong trường. Kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên thường xuyên đạt xuất sắc, riêng năm học 2023-2024 đạt hoàn thành xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua. Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam trường thường xuyên có 01 đồng chí, đồng thời là ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, được tin nhiệm tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2018-2023 và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội. Ngoài ra, nhiều đồng chí là cán bộ Hội đều giữ chức vụ Đoàn cấp tương đương. Hoàn thành kiện toàn ban lãnh đạo HSV các cấp, tỉ lệ sinh

viên 5 tốt các cấp đều tăng so với năm học trước. Công tác xây dựng Hội được Đoàn hướng dẫn tổ chức bài bản, quy củ.

Đoàn phối hợp với Công đoàn tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa hàng năm như cuộc thi Thầy cô trong mắt em, Giải bóng đá nam cán bộ, các chương trình giao lưu nghệ thuật, thể thao ...

Tham gia đầy đủ các buổi giao ban của cụm Đoàn, góp tiền cùng Cụm xây dựng công trình thanh niên và cử đội hình tình nguyện tại Tuyên Quang, Nghệ An, đóng góp xây dựng công trình Nhà khăn quàng đỏ. Có đóng góp cho tất cả các công trình thanh niên của các đơn vị kết nghĩa, phối hợp cả trên địa bàn Hà Nội và Vĩnh Phúc.

9. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2024

STT	Nhiệm vụ	Chỉ tiêu	Kết quả	Đánh giá
1.	Hàng năm, đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, chủ trương của Đoàn.	100%	100%	Đạt
2.	Thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức.	80%	87,8%	Vượt chỉ tiêu
3.	Ý tưởng, sáng kiến của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa.	20	30	Vượt chỉ tiêu
4.	Cán bộ cấp chi đoàn được tham gia các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hàng năm.	100%	100%	Đạt
5.	Công trình thanh niên cấp trường hàng năm	1	2	Vượt chỉ tiêu
6.	Trồng và chăm sóc cây xanh.	1000 cây	8000 cây	Vượt chỉ tiêu
7.	Giới thiệu việc làm	500 việc	3500	Vượt chỉ tiêu
8.	Thanh niên tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh và hội nhập.	5000 lượt	15121 lượt	Vượt chỉ tiêu
9.	Đoàn viên ưu tú	150	241	Vượt chỉ tiêu
10.	Hỗ trợ sinh viên khó khăn	200 lượt	486 lượt	Vượt chỉ tiêu

V. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế

- Việc triển khai tuyên truyền ở một số đơn vị còn diễn ra hình thức, một bộ phận nhỏ cán bộ Đoàn còn quan liêu, hình thức, chỉ biết copy nội dung và chuyển cho đoàn viên một cách cơ học.

- Các phong trào nghiên cứu khoa học còn chưa đồng đều giữa các đơn vị, chưa có nhiều giảng viên hướng dẫn sinh viên.

- Các chương trình về hội nhập quốc tế thường bị động, chưa có chương trình tự chủ động lập kế hoạch.

- Công tác kết nạp Đảng còn chưa như kỳ vọng, nhiều đoàn viên ưu tú đủ phẩm chất nhưng chưa đủ điều kiện kịp thời vào Đảng.

2. Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan: sự biến động của xã hội, những vấn đề an ninh phi truyền thống, mặt trái của mạng xã hội, đặc biệt sự ảnh hưởng biến động kinh tế xã hội.

- Nguyên nhân chủ quan: chất lượng cán bộ Đoàn chủ chốt không đồng đều, số lượng cán bộ trẻ trong trường ngày càng ít đi.

VI. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ thực tiễn hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong trường nhiệm kỳ 2022-2024 vừa qua, sau khi đánh giá những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Một là, bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo trường; thường xuyên nắm bắt, dự báo tình hình thanh niên, kịp thời cập nhật các nội dung mới theo tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Đảng, Đoàn cấp trên.

Hai là, tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên. Trang bị nhận thức đầy đủ, chính xác về Đảng từ đó hình thành lý tưởng, động cơ đúng đắn cho đoàn viên, sinh viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ba là, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn. Đặc biệt trước những sự cố, thiên tai, dịch bệnh cần kịp thời thích ứng, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức phong trào, hoạt động.

Bốn là, tập trung phát triển trọng tâm, trọng điểm phong trào nghiên cứu khoa học của đoàn viên sinh viên, phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của chi đoàn cán bộ, giảng viên, tạo sức lan tỏa trong tổ chức và triển khai các phong trào, chương trình hành động cụ thể, thu hút, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.

Năm là, làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn. Chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, nhất là cán bộ cấp chi đoàn có tính quyết định đối với việc triển khai các nội dung

công tác đoàn, nhất là nội dung mới, khó, xuyên suốt nhiệm kỳ. Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn, của tổ chức Đoàn cấp trên.

Sáu là, cần có sự quyết liệt, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện và tổ chức, điều hành, tăng cường hướng dẫn cơ sở trong triển khai, xác lập giải pháp phù hợp theo từng giai đoạn. Kiên quyết giữ vững và thực hiện đến cùng các mục tiêu hằng năm, nhiệm kỳ đã đề ra.

Bảy là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thông tin, báo cáo của Đoàn; thường xuyên kiểm tra, rà soát kế hoạch, chỉ tiêu công tác để kịp thời, quyết liệt triển khai các giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Phần thứ hai
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ
PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2024 - 2027

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Theo dự báo của các chuyên gia, các tổ chức uy tín, trong nước và quốc tế, 5 năm tới, tình hình kinh tế Thủ đô và đất nước tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, chính trị xã hội ổn định, đạt được nhiều thành tựu quan trọng; an ninh quốc phòng được củng cố và giữ vững; đối ngoại được tăng cường, mở rộng; vị thế của Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế; Thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực, là thành phố kết nối toàn cầu; sớm hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa; chất lượng cuộc sống cao; kinh tế văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững... Những yếu tố đó tạo điều kiện, môi trường thuận lợi đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thủ đô. Tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là địa bàn thành phố Phúc Yên cũng ngày càng đông dân, các khu công nghiệp mọc lên nhiều, các khu dân cư hiện đại bắt đầu hình thành ngay gần khu vực trường.

Bên cạnh đó, Trường ĐHSP Hà Nội 2 ngày càng khẳng định được uy tín, vị thế trong đào tạo và trong hoạt động đoàn thể; sức hút của ngành sư phạm và sự quan tâm của toàn xã hội vừa là cơ hội và là thách thức mạnh mẽ cho công tác giáo dục.

Trong trường hiện tại ổn định ở quy mô hơn 8000 thanh niên. Trong 5 năm tới, thanh niên trong trường chủ yếu thuộc thế hệ Z (*thế hệ sinh ra trong nửa cuối thập niên 1990 đến 2012*), là thế hệ thanh niên có nhiều khác biệt về tính cách, phong cách sống, kỹ năng và mối quan tâm đến xã hội; mạnh mẽ trong việc thể hiện quan điểm, cá tính, đề cao sự tự do, tính sáng tạo, tính trải nghiệm; sớm tiếp cận với công nghệ hiện đại, mạng xã hội, tự tạo ra xu hướng mới. Đại bộ phận thế hệ trẻ có ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và lối sống vì cộng đồng. Bên cạnh đó, với truyền thống sư phạm, thế hệ thanh niên thời kỳ mới luôn tiếp nối truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, tiên phong, cống hiến; có ý chí vươn lên trong học tập, lao động, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững. Tuy nhiên, những biến động khó lường của tình hình chính trị, kinh tế của nhiều khu vực trên thế giới; mặt trái của cơ chế thị trường; tác động của suy thoái kinh tế, tài chính; tác động tiêu cực của mạng xã hội; cạnh tranh việc làm; thế lực thù địch vẫn không ngừng tăng cường thực hiện các âm mưu “*diễn biến hòa bình*” và “*cách mạng màu*”; tình hình chủ quyền Tổ quốc trên biển vẫn diễn biến phức tạp; hội nhập quốc tế đang ngày càng thâm sâu và tác động toàn diện tới mọi mặt đời sống của thanh niên; cùng với đó còn tồn tại một bộ phận thanh niên sống hưởng thụ, thiếu lý tưởng, thiếu ý thức chấp hành pháp luật; sống thực dụng, sính ngoại, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc; thiếu hụt cả về kiến thức lịch sử, văn hoá, ngoại ngữ,

tin học, khả năng tư duy độc lập, kỹ năng xã hội, kỹ năng hội nhập... lại đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho công tác thanh niên của Đoàn trường trong giai đoạn hiện nay.

Từ dự báo tình hình đó đặt ra yêu cầu đối với các cấp Đoàn trong trường thời gian tới cần tiếp tục bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đoàn cấp trên và của Đảng ủy, Ban Giám hiệu để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên trong trường, nhiệm kỳ 2024-2027.

I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG

1. Mục tiêu

Xây dựng thế hệ thanh niên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phát triển toàn diện, nhân văn, yêu nghề, yêu quê hương; có lý tưởng cách mạng, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước, phồn vinh hạnh phúc, xây dựng nhà trường văn minh - hiện đại, theo hướng đổi mới sáng tạo.

Phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên toàn trường trong học tập, lao động, rèn luyện; trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số. Đồng thời, quan tâm chăm lo các nhóm thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; Nâng cao trách nhiệm, vai trò nòng cốt với công tác Hội Sinh viên.

2. Phương hướng

Phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, Đoàn trường nâng cao đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vận dụng đúng đắn mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của đại hội Đảng, Đoàn các cấp, quyết tâm lãnh đạo tuổi trẻ Nhà trường xây dựng khối đoàn kết thống nhất.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục phát động. Chủ động, sáng tạo tự đổi mới đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tăng cường khai thác các nguồn lực đầu tư cho con người, nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ thông tin phục vụ phát triển công tác đoàn và Nhà trường. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn trong hoạt động xã hội, các hoạt động ngoài giờ học, giữ vững an ninh trật tự.

Tăng cường tranh thủ sự chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường các đối tác, các trường đại học trong cả nước và các địa phương, huy động đa dạng nguồn lực phát triển bứt phá công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Tập trung hoạt động theo định hướng Chiến lược phát triển Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tới năm 2030, tầm nhìn 2045: cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng,

chiến lược, kế hoạch của Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giáo dục và đào tạo trong giai đoạn từ nay tới năm 2030.

II. KHẤU HIỆU HÀNH ĐỘNG

ĐOÀN KẾT - KHÁT VỌNG - CÔNG HIẾN - HỘI NHẬP

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM

Chỉ tiêu 1: Hàng năm, 100% đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, chủ trương của Đoàn.

Chỉ tiêu 2: 80% đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức.

Chỉ tiêu 3: 50 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa.

Chỉ tiêu 4: 100% cán bộ cấp chi đoàn được tham gia các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hàng năm.

Chỉ tiêu 5: Mỗi năm thực hiện 01 công trình thanh niên cấp trường.

Chỉ tiêu 6: Hằng năm, trồng và chăm sóc ít nhất 1000 cây xanh.

Chỉ tiêu 7: Giới thiệu 2000 việc làm có uy tín.

Chỉ tiêu 8: Tối thiểu 5.000 lượt thanh niên tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh và hội nhập quốc tế.

Chỉ tiêu 9: Phân đấu 400 đoàn viên ưu tú, phân đấu 150 đồng chí được kết nạp Đảng.

Chỉ tiêu 10: Hỗ trợ được 200 lượt sinh viên khó khăn.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác tuyên truyền - giáo dục

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đổi mới, nâng cao tính hiệu quả, thực chất, tính giáo dục của các nội dung, hình thức học tập và làm theo Bác. Kiên trì xây dựng, triển khai chuyên đề học tập hàng năm, có chuyên đề riêng cho viên chức trẻ và chuyên đề riêng cho sinh viên. Tổ chức thường xuyên các hoạt động tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; xây dựng các mô hình làm theo lời Bác.

Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên: đổi mới cách thức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Đoàn trong đoàn viên, thanh niên; trong đó tập trung quán triệt đối với đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Tổ chức trong toàn Đoàn đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong tuổi trẻ. Tổ chức cho đoàn viên mới kết nạp học tập các bài học lý luận chính trị, có kiểm tra, đánh giá nhận thức; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “bệnh” lười học chính trị trong một bộ phận đoàn viên. Nhân rộng các hình thức thi, tìm

hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên mạng internet. Đa dạng hóa các hình thức giáo dục, nắm bắt tình hình thanh niên, định hướng tư tưởng, dư luận thanh niên nhất là trên không gian mạng, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ Nắm bắt dư luận xã hội.

Đa dạng hóa các giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh niên. Tập trung tổ chức các chương trình, hoạt động và các đợt sinh hoạt chính trị có tính hệ thống, đồng bộ, rộng khắp theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các diễn đàn, tọa đàm, ngày hội thanh niên, liên hoan ca khúc cách mạng, xem phim lịch sử, triển lãm, thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, lịch sử trường, tổ chức Đoàn. Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành trình đến các “địa chỉ đỏ”.

Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”, cụ thể hóa chương trình 06 CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”, toàn Đoàn tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong trường thời đại mới”; Nêu cao tinh thần tự giác và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, thực hành đạo đức cách mạng của cán bộ, đoàn viên và trách nhiệm nêu gương của người trong ngành sư phạm. Nâng cao văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của thanh niên trong trường, tổ chức các trào lưu, xu hướng tích cực trên không gian mạng thu hút đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, làm theo; Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện biểu dương các gương người tốt, việc tốt, các điển hình thanh niên tiêu biểu ở các lĩnh vực; hướng tới xây dựng mỗi cán bộ đoàn và một sứ giả truyền thông, mỗi sinh viên sư phạm là một tuyên truyền viên sẵn sàng đấu tranh chống lại các biểu hiện sai trái và tiêu cực, các thông tin xấu, độc. Phát triển văn hóa đọc trong thanh niên.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm theo Hiến pháp và Pháp luật” trong đoàn viên, thanh niên. Lựa chọn nội dung, đổi mới, phong phú hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến thanh niên và chính sách, pháp luật về thanh niên. Duy trì và đẩy mạnh các mô hình tư vấn học đường trong hệ thống Đoàn.

Đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong giáo dục thanh niên. Phần đầu đạt trên 90% thanh niên sử dụng và tương tác thường

xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”. Xây dựng các bộ công cụ tuyên truyền, các sản phẩm truyền thông trên internet, các ứng dụng trên mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh có nội dung tuyên truyền, giáo dục theo hướng trẻ trung, sinh động, phù hợp.

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng

a. Phong trào thanh niên tình nguyện

Liên kết trong triển khai các hoạt động tình nguyện, xây dựng xã hội tình nguyện. Tiếp tục triển khai kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các đợt tình nguyện cao điểm. Coi trọng tổ chức hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ.

Hỗ trợ các huyện kết nghĩa tình nguyện xây dựng nông thôn mới; tập trung tham gia các chương trình xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, đô thị thông minh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đa dạng hóa các nội dung, giải pháp xây dựng cảnh quan, môi trường đô thị, xây dựng lối sống văn minh, ứng xử văn hóa, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tích cực tình nguyện, xây dựng các chương trình, cuộc vận động đảm bảo chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái như “Chống rác thải nhựa”, “Hãy làm sạch biển”. Xây dựng các mô hình làm việc, sinh sống, phát triển kinh tế thân thiện với môi trường. Tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Tổ chức các chương trình, hoạt động gắn với nhu cầu của đời sống xã hội. Tiên phong trong ứng dụng chuyên đổi số phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân và thanh niên. Tích cực chủ động tham gia phát triển cộng đồng, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thanh niên yếu thế. Tập trung thực hiện các Chương trình “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức mùa thi”, “Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”. Tăng cường tổ chức các hoạt động tình nguyện chuyên ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Giữ gìn và phát huy các mô hình tình nguyện đẹp như Mùa đông ấm, Dạy kèm, Văn hóa giảng đường, Trái tim đỏ, Mùa hè xanh...

b. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo

Triển khai đồng bộ, linh hoạt các nội dung, giải pháp thực hiện cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”, Chương trình số 07-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII về “Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025”.

Tiếp tục thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức của các cấp Đoàn, đoàn viên, thanh niên về sáng tạo, hình thành tư duy sáng tạo trong lao động, học tập và trong đời sống. Đẩy mạnh triển khai và nhân rộng mô hình “*Không gian sáng tạo*” tại các trường học. Chú trọng tổ chức tìm kiếm, khích lệ thanh niên đề xuất và thực hiện ý tưởng, sáng kiến, mô hình, giải pháp sáng tạo tiêu biểu trong từng lĩnh vực, từng đối tượng; kịp thời tuyên dương các tấm gương thanh niên sáng tạo, sáng kiến trên các lĩnh vực.

Thường xuyên đổi mới tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho thanh niên sáng kiến, sáng tạo phù hợp với từng khối đối tượng thanh niên, gồm:

Sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học: trong đó tập trung khuyến khích, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên đề xuất các sáng kiến, sáng tạo trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học thông qua các cuộc thi, sự kiện, hội thảo, tọa đàm... chú trọng đổi mới cách thức; đa dạng, linh hoạt hình thức tổ chức; xác định trọng tâm nội dung với từng ngành.

Tích cực tham mưu Nhà trường, các khoa, viện, tổ chức các hội nghị khoa học nghiên cứu, khoa học ứng dụng trong học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, tri thức trẻ; quan tâm hỗ trợ, định hướng học sinh, sinh viên đề xuất và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, thực tế hoá ý tưởng sáng tạo. Duy trì tổ chức các cuộc thi, ngày hội về sáng tạo; tích cực vận động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thanh niên tham gia các chương trình tìm kiếm ý tưởng sáng tạo do Trung ương Đoàn và các đơn vị tổ chức nhằm khích lệ thanh niên không ngừng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Xây dựng và nâng cao chất lượng mạng lưới các câu lạc bộ về học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên toàn trường làm hạt nhân thúc đẩy sáng tạo trong chuyên môn đào tạo. Đoàn trường chủ động tham mưu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học, sáng tạo sản phẩm ứng dụng mà đoàn viên trong trường có khả năng thực thi.

c. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

Thực hiện hiệu quả chương trình số 09-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025”, xây dựng Chương trình phối hợp với các đơn vị công an, quân đội để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện các nội dung trọng tâm:

Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh: bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn Đoàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, văn hóa trên không gian mạng. Tham gia xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Tham gia xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa, phối hợp với Đoàn các đơn vị lực lượng vũ trang.

Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ: tiếp tục nghiên cứu, nâng cao giá trị thực tiễn của các chương trình, cuộc vận động trong toàn Đoàn như Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo”; Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương Chương trình “Tháng

ba biên giới”, “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”, “Em yêu biển đảo Việt Nam”, tổ chức chương trình “Biên giới-biển đảo trong trái tim tuổi trẻ”; Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tăng cường các hoạt động giúp đỡ gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sỹ đang công tác nơi biên giới, biển đảo. Đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thiết thực của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên hướng về biên giới, biển đảo.

d. Phong trào Tôi yêu Hà Nội

Phong trào Tôi yêu Hà Nội tiếp tục được triển khai bám sát với việc thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện 02 Quy tắc ứng xử của thành phố góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội tình nguyện vì cộng đồng được cụ thể hóa theo từng nhóm nội dung, giải pháp.

Ủng hộ tích cực việc phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô: bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống, đồng thời tham gia kiến tạo các công trình, lĩnh vực văn hóa mới, hấp dẫn, có giá trị tốt đẹp phù hợp với xu thế phát triển của thời đại; triển khai các hoạt động hỗ trợ việc phát triển bền vững các không gian sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, phát triển kinh tế số; tạo ra cơ hội cống hiến, khả năng tiếp cận, thụ hưởng quá trình sáng tạo văn hóa gắn với phát triển văn hóa sáng tạo, định hướng thị hiếu và nâng cao văn hóa thẩm mỹ cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa và có sự tham gia của các nghệ sĩ, các tổ chức văn hóa nghệ thuật trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện 02 Quy tắc ứng xử của Thành phố: xây dựng văn hóa ứng xử, lối sống văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống để góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về văn hóa ứng xử trong thanh niên trong trường; đề cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội: tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các công trình thiện nguyện; vận động ủng hộ, thăm, tặng quà thanh niên và nhân dân trên địa bàn Hà Nội và các địa phương trên cả nước.

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

Toàn đoàn tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên có cơ hội bình đẳng trong học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện. Chú trọng đồng hành trong việc nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng ngoại ngữ để thanh niên toàn trường chủ động tham gia và tận dụng tối đa cơ hội của chuyển đổi số, hội nhập, tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Triển khai hiệu quả *Luật thanh niên năm 2020* và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030.

a. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học

Xây dựng môi trường học tập lành mạnh, thân thiện, tích cực cho thanh niên: Tích cực cổ vũ thanh niên, học sinh, sinh viên chủ động tự học tập, nghiên cứu, phát huy tinh thần hiếu học, triển khai cuộc vận động “Học tập suốt đời”; chăm lo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện, tích cực, khơi gợi khát vọng học tập, nghiên cứu khoa học. Triển khai hiệu quả Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030; quan tâm phát triển các mô hình học tập cộng đồng phù hợp với thanh niên. Tổ chức đa dạng các hoạt động nâng cao văn hoá đọc trong thanh niên gắn với triển khai chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”, duy trì mô hình “Ngày hội đọc sách”, “Tủ sách thanh niên”.

Đẩy mạnh các phong trào chăm lo cổ vũ tinh thần học tập trong thanh niên: tổ chức các hoạt động khuyến khích thanh niên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học; từng bước nâng cao chất lượng triển khai phong trào, các danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Sinh viên 5 tốt”; kịp thời tổ chức tôn vinh các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện các phong trào trong thanh niên. Cổ vũ, động viên, khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề. Thúc đẩy thanh niên chủ động tự học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học. Triển khai hiệu quả chương trình “Tiếp sức đến trường”. Tập trung tìm kiếm, kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư hỗ trợ khuyến học, khuyến tài, học bổng, giải thưởng, đầu tư lâu dài cho thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; chú trọng hỗ trợ, động viên kịp thời đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, khuyết tật, học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học.

Triển khai các hoạt động cung cấp thông tin về chính sách học tập: tăng cường cung cấp các thông tin kịp thời về chính sách về học tập và nghiên cứu khoa học; chính sách tín dụng, học bổng, miễn, giảm học phí cho thanh niên theo quy định của pháp luật. Tăng cường vai trò tham gia góp ý, giám sát, phản biện của Đoàn các cấp, đoàn viên, thanh thiếu niên trong việc xây dựng, triển khai thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo.

b. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Xây dựng, tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thông qua các hình thức thông tin, truyền thông, kết nối, tư vấn, hướng dẫn thanh niên. Xây dựng mạng lưới, cộng đồng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin, thu thập cơ sở dữ liệu số kết nối ý tưởng, mô hình, giải pháp, sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các cấp, đặc biệt đội ngũ cán bộ Đoàn-Hội chủ chốt trong nhiệm vụ đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tổ chức hiệu quả các ngày hội việc làm; cung cấp thông tin về thị trường lao động, xu hướng phát triển nghề nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp cho đoàn viên, thanh niên.

Đổi mới và tăng cường ứng dụng công nghệ số, công cụ khoa học và các hình thức mới trong hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; nâng cao kỹ năng tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm cho thanh niên; xây dựng số hoá thông tin dữ liệu nguồn nhân lực trẻ; tích cực công tác thông tin, định hướng nghề nghiệp, việc làm, xu hướng vận động của thị trường lao động trong và ngoài nước.

Tham mưu chính sách, pháp luật hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tăng cường cập nhật, cung cấp thông tin, tham gia xây dựng hoàn thiện các chính sách, pháp luật hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao hiệu quả giám sát của Đoàn trong các chính sách pháp luật về lao động, nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp đối với thanh niên. Tích cực kết nối với chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, quỹ đầu tư tạo cơ chế thuận lợi cho thanh niên tiếp cận hỗ trợ từ chủ trương, chính sách, nguồn vốn, nguồn nhân lực để khởi nghiệp, lập nghiệp.

c. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

Xây dựng môi trường thân thiện, tích cực cho thanh niên rèn luyện, phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên, tập trung với các giải pháp xây dựng mô hình hoạt động, cung cấp thông tin, kiến thức, giới thiệu, kết nối thanh niên với các hoạt động nghệ thuật, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh. Tăng cường phối hợp với các đơn vị chuyên ngành tổ chức các sân chơi, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho thanh niên. Phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của các thiết chế văn hóa trong và ngoài Đoàn quản lý. Định kỳ tổ chức các hội diễn, hội thi, liên hoan, đào tạo về kỹ năng, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh niên. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức giới thiệu, phổ biến các tác phẩm văn hóa nghệ thuật có giá trị nhân văn cao để định hướng giáo dục thanh niên. Khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động sáng tạo tính văn hóa, thể dục thể thao, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Chăm lo, hỗ trợ thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên, tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, định hướng, đào tạo kỹ năng cho thanh niên. Quan tâm bồi dưỡng, phát huy, chăm lo cho nguồn nhân lực trẻ, tài năng trẻ trong lĩnh vực thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật. Định kỳ tổ chức tuyên dương, trao giải thưởng, gặp gỡ, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao. Đầu tư, nâng cấp, phát huy các CLB thể thao, văn nghệ. Tăng cường các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích; bài trừ tệ nạn xã hội.

4. Công tác phụ trách Đội TNTP và bảo vệ chăm sóc, giáo dục TNND

Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh: Chú trọng củng cố, đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, các câu lạc bộ kỹ năng.

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước, bạo lực, xâm hại trẻ em.

Công tác chăm sóc đội viên, thiếu niên, nhi đồng: tiếp tục triển khai cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, các hoạt động, các chương trình chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể khai thác có hiệu quả các nguồn lực nhằm hỗ trợ lâu dài cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng mới hoặc hỗ trợ thiết bị sân chơi thiếu nhi. Tiếp tục nghiên cứu, tổ chức các sân chơi mới, đặc biệt là thiếu nhi trên địa bàn gần trường.

Công tác bảo vệ đội viên, thiếu niên, nhi đồng: tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Luật Trẻ em 2016; các mô hình, cách làm mới, sáng tạo trong công tác bảo vệ trẻ em; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và các mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em. Triển khai các giải pháp hỗ trợ can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích và sử dụng lao động trẻ em trái quy định của pháp luật. Chủ động, tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan đến trẻ em; kịp thời đề xuất, kiến nghị và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em.

5. Công tác quốc tế thanh niên

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, kịp thời nắm bắt dự báo tình hình thanh niên và phong trào thanh niên thế giới. Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn, Hội sinh viên trong tuyên truyền, quảng bá, nâng cao hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Hình thành và phát huy vai trò đội ngũ công tác viên về công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đoàn.

Hỗ trợ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong hội nhập quốc tế, đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; quan tâm đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng sử dụng ngoại ngữ để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030”.

6. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

a. Công tác cán bộ Đoàn

Thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng mới để cán bộ Đoàn có khả năng bắt kịp xu thế của thanh niên, tạo ra trào lưu, mô hình dẫn dắt thanh niên.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy chế, quy định về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn phù hợp với từng khối đối tượng.

b. Công tác đoàn viên

Thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình đánh giá đoàn viên; xây dựng các giải pháp đồng bộ trong công tác quản lý đoàn viên.

Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên” và “Ngày đoàn viên”.

Nghiêm túc thực công tác quản lý hồ sơ đoàn viên hàng năm. Quản lý có hệ thống cơ sở dữ liệu đoàn viên. Triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm Quản lý đoàn viên trên toàn quốc.

c. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn

Nghiên cứu, điều chỉnh, hướng dẫn giải pháp mang tính đột phá trong nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, trọng tâm là xây dựng “Chi đoàn mạnh”.

Tiếp tục định hướng sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn, đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở.

Tham mưu chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới. Giải quyết các vấn đề phát sinh của các chi đoàn cán bộ.

d. Công tác kiểm tra, giám sát

Nâng cao nhận thức của cấp Đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn về công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức của các cấp đoàn, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, năng lực phân tích, đánh giá vấn đề của đội ngũ cán bộ đoàn về công tác kiểm tra, giám sát. Duy trì kiểm tra định kỳ, tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, đột xuất. Quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác kiểm tra.

Nhân rộng những mô hình hay cách làm sáng tạo thông qua kiểm tra, giám sát; lồng ghép việc hướng dẫn và kiểm tra.

7. Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

Thực hiện hiệu quả chương trình số 01 CT/TU về việc “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”.

Tổ chức sinh hoạt, giao ban Tổ năm bắt dư luận xã hội các cấp, CLB Lý luận trẻ để kịp thời nắm bắt thông tin, triển khai hoạt động.

Tham mưu Hướng dẫn triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, trong đó có quy trình và các tiêu chuẩn cụ thể để lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Chủ động, sáng tạo, kiên trì tham mưu, đề xuất với Đoàn trường và Nhà trường ban hành các cơ chế, chính sách đối với thanh niên. Tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu tạo điều kiện và chính sách cho cán bộ Đoàn cơ sở, chi đoàn hoạt động; cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, kiến thức kinh tế, xã hội.

Phối hợp và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp với các ngành, phòng, ban trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên. Phối hợp chặt chẽ với các Hội Sinh viên và phòng CTCT-HSSV trong giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và phát huy thanh niên. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung vào chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên, tham vấn chính sách và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Phối hợp cụ thể hoá, hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030. Chủ động kiến nghị, thúc đẩy thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; chính sách đối với tài năng trẻ.

Tham mưu tăng cường cơ chế, hình thức làm việc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với thanh niên: “Thanh niên với Đảng-Đảng với thanh niên”, “Hội nghị Hiệu trưởng tiếp xúc đại diện sinh viên”...

8. Tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn

Trong mọi hoạt động của Đoàn phải phát huy được vị trí trung tâm, vai trò chủ thể của thanh niên, kiên trì phương châm “Thanh niên biết, thanh niên làm, thanh niên kiểm tra, thanh niên giám sát, thanh niên thụ hưởng”.

Tăng cường đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn phù hợp với tình hình mới: kiên trì phương châm tập trung cho cơ sở, đến với thanh niên; thường xuyên lấy ý kiến của đoàn viên, thanh niên sau mỗi chiến dịch, chương trình, hoạt động lớn của Đoàn để rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp.

Đổi mới đội ngũ cán bộ Đoàn, đặc biệt là tư duy, trình độ và phong cách làm việc, lấy hiệu quả làm thước đo đánh giá cán bộ và tổ chức.

Chỉ đạo đổi mới toàn diện các mặt công tác của Đoàn, trong đó tập trung đổi mới chế độ thông tin, báo cáo; đổi mới công tác thi đua khen thưởng; tăng cường ứng dụng công nghệ trong thông tin, báo cáo; đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường số hóa thông tin các hoạt động của Đoàn.

Đổi mới công tác phối hợp với các khoa, phòng, ban, các tổ chức, cá nhân.

V. MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NHIỆM KỲ 2024-2027

(1) Tham gia Chương trình hành động thực hiện Đề án “*Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030*”.

(2) Tham gia Chương trình hành động thực hiện Đề án “*Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy Tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2025*”.

(3) Tham gia Chương trình hành động thực hiện Đề án “*Nâng cao năng lực số cho thanh niên Việt Nam giai đoạn 2022-2025*”.

(4) Tham gia Chương trình hành động thực hiện Đề án “*Hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2027*”.

(5) Tham gia Chương trình hành động thực hiện Đề án “*Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022-2030*”.

(6) Tham gia Chương trình hành động thực hiện Đề án “*Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt giai đoạn 2023-2027*”.

Đại hội kêu gọi tất cả các cấp đoàn, toàn thể đoàn viên, sinh viên trong trường phát huy mạnh mẽ tinh thần sự phạm, giá trị văn hóa truyền thống, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để đổi mới, sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 lần thứ XXI, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nhà trường uy tín, trí tuệ, công hiến; xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại; xây dựng đất nước phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

Phụ lục 1
THỐNG KÊ SỐ LIỆU CHI ĐOÀN, ĐOÀN VIÊN GIAI ĐOẠN 2019 – 2024

STT	Chi đoàn SV năm nhất	Đoàn viên là SV năm nhất	Chi đoàn SV năm hai	Đoàn viên là SV năm hai	Chi đoàn SV năm ba	Đoàn viên là SV năm ba	Chi đoàn SV năm cuối	Đoàn viên là SV năm cuối	Chi đoàn cán bộ	Đoàn viên là cán bộ
Năm học 2019-2020	31	1257	31	1112	30	1117	24	848	13	174
Năm học 2020-2021	44	1947	31	1187	31	1054	30	1093	13	164
Năm học 2021-2022	66	4068	44	1883	30	1171	31	1052	13	131
Năm học 2022-2023	20	640	66	4012	44	1873	30	1171	13	120
Năm học 2023-2024	29	1032	20	632	66	3893	44	1837	12	79
Năm học 2024-2025	45	1769	29	1006	20	633	66	3885	8	75

Phụ lục 2

SỐ LƯỢNG LIÊN CHI ĐOÀN, CÂU LẠC BỘ CẤP TRƯỜNG

STT	Liên chi đoàn	Câu lạc bộ tuyên truyền, tình nguyện	Câu lạc bộ học thuật	Câu lạc bộ kỹ năng	Câu lạc bộ giải trí, thể thao
1.	Công nghệ Thông tin	Cộng tác viên	Nghiệp vụ sư phạm	Kỹ năng mềm	Bóng đá
2.	Giáo dục Chính trị	Nắm bắt dư luận xã hội	STEM	Sách và Hành động	Nghệ thuật
3.	Giáo dục Mầm non	Lý luận trẻ	Thanh niên nghiên cứu khoa học		Văn nghệ
4.	GDQP-AN	Thanh niên xung kích			
5.	Giáo dục Thể chất	Tình nguyện xanh			
6.	Giáo dục Tiểu học	Trái tim đỏ			
7.	Hóa học	Truyền thông			
8.	Lịch sử	Phát thanh			
9.	Ngữ văn	Sinh viên tự quản			
10.	Sinh-KTNN				
11.	Tiếng Anh				
12.	Tiếng Trung Quốc				
13.	Toán				
14.	Vật lý				

Phụ lục 3
KHEN THƯỞNG ĐOÀN TRƯỞNG ĐHSPT HÀ NỘI 2
GIAI ĐOẠN 2019-2024

Năm học	Nội dung	Số QĐ
2018 - 2019	Cờ thi đua Thành đoàn Hà Nội tặng tập thể xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Đại học, cao đẳng	QĐ 955-QĐ/TĐTN-VP ngày 20/9/2019
2018 - 2019	Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao Động Hạng Ba cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014 đến năm học 2017-2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.	Quyết định số 1815/QĐ-CTN ngày 30/10/2019;
2018 - 2019	Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể đã có tỉ lệ sinh viên tham gia thi cao thứ hai Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III.	Quyết định số 150-QĐ/TWĐTN ngày 19/05/2019;
2018 - 2019	Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.	Quyết định số 337-QĐ/TWĐTN ngày 22/09/2019;
2018 - 2019	Bằng khen BCH Thành Đoàn Hà Nội tặng tập thể có thành tích trong Tháng thanh niên.	Quyết định số 805-QĐ/TĐTN-VP ngày 16/05/2019;
2018-2019	Bằng khen BCH Thành đoàn Hà Nội tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III.	Quyết định số 810-QĐ/TĐTN-VP ngày 21/05/2019;
2019 - 2020	Cờ Thi đua BCH Thành đoàn Hà Nội tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.	Quyết định số 1739-QĐ/TĐTN-VP ngày 01/10/2020;
2019-2020	Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.	Quyết định số 419-QĐKT/TWĐTN-VP ngày 12/11/2020;
2020 - 2021	Cờ Thi đua BCH Trung ương Hà Nội tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học- Cao đẳng năm học 2020 - 2021	Quyết định số 501-QĐ/TWĐTN-VP ngày 29/10/2021
2020 - 2021	Cờ Thi đua BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học- Cao đẳng.	Quyết định số 418 - QĐKT/TWĐTN-VP ngày 12/11/2020;

Năm học	Nội dung	Số QĐ
2020 - 2021	Cờ Thi đua BCH Thành đoàn Hà Nội tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021	QĐ 2269-QĐ/TĐTN-VP ngày 19/10/2021
2020 - 2021	Bằng khen của BCH Thành đoàn Hà Nội tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2020.	Quyết định số 2008-QĐ/TĐTN-VP ngày 17/3/2021
2020 - 2021	Bằng khen BCH Thành đoàn Hà Nội tặng tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện hè năm 2021 .	Quyết định số 2268-QĐ/TĐTN-VP ngày 19/10/2021;
2020-2021	Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2020.	Quyết định số 216-QĐKT/TWĐTN-VP ngày 28/4/2021;
2020-2021	Bằng khen Ban Chấp hành Đoàn thành phố Hà Nội tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai và tổ chức các hoạt động tháng Thanh niên năm 2022	Quyết định số 2734-QĐ/TĐTN-VP ngày 12/05/2022
2021-2022	Bằng khen Ban Chấp hành Đoàn thành phố Hà Nội tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSPT Hà Nội 2 có thành tích trong triển khai giai đoạn 2 thực hiện số hóa dữ liệu tổ chức Đoàn và đoàn viên trên “Phần mềm quản lý đoàn viên”.	Quyết định số 2584-QĐ/TĐTN-VP ngày 21/04/2022
2021-2022	Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSPT Hà Nội 2 có thành tích trong triển khai cuộc thi Tài năng Anh ngữ trong học sinh, sinh viên Thủ đô năm 2021.	Quyết định số 2762-QĐ/TĐTNVP ngày 26/5/2022
2021-2022	Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSPT Hà Nội 2 có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2019-2022.	Quyết định số 2810-QĐ/TĐTNVP ngày 21/6/2022
2021-2022	Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSPT Hà Nội 2 đạt giải Nhất chung kết cuộc thi Tài năng Anh ngữ trong học sinh, sinh viên Thủ đô năm 2022	Quyết định số 2791-QĐ/TĐTN-VP ngày 10/6/2022
2021-2022	Bằng khen Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSPT Hà Nội 2 có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022.	Quyết định số 3160 - QĐ/TĐTN-VP ngày 05/9/2022

Năm học	Nội dung	Số QĐ
2021-2022	Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 63 tập thể và 72 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 - 2022	Quyết định số 455 - QĐKT/TWĐTN-VP ngày 19/10/2022
2021-2022	Cờ thi đua xuất sắc của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Đại học, Cao đẳng, Học viện trực thuộc năm học 2021 - 2022	Quyết định số 03 - QĐ/TĐTN-VP ngày 18/10/2022
2022-2023	Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tặng đơn vị đã tham gia tích cực trong dự án "Áo xanh sự phạm tới trường" năm 2022	Quyết định số 65-QĐ/TĐTN-Vp ngày 07/11/2022
2022-2023	Bằng khen của Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Hà Nội	Quyết định số 14/QĐKT-HTT-HN ngày 25/12/2022.
2022-2023	Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tặng đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2023	Quyết định số 324/TĐHN-VP ngày 07/4/2023.
2022-2023	Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tặng tập thể có mô hình Dạy kèm tiếng Anh gây quỹ hoạt động tình nguyện	Quyết định số 324/TĐHN-VP ngày 07/4/2023
2022-2023	Bằng khen của Ban Thư ký HSV Việt Nam thành phố Hà Nội tặng tập thể đạt giải Nhì Vòng chung kết Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ V, năm 2023 cấp thành phố	Quyết định số 200-QĐ-SVHN ngày 15/6/2023
2022-2023	Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tặng tập thể triển khai xuất sắc cuộc thi Tài năng Anh ngữ dành cho học sinh, sinh viên Thủ đô lần thứ VII, năm 2023 (Đạt Giải Nhất số lượng vòng sơ loại và Giải Nhì số lượng vòng bán kết)	Quyết định số 423-QĐ/TĐTN ngày 16/6/2023
2022-2023	Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa".	Quyết định số 431-QĐ/TĐTN-VP ngày 27/6/2023 (Quyết định khen cá nhân Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2021-2023)

Năm học	Nội dung	Số QĐ
2022-2023	Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc thi Viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023	Quyết định số 465-QĐ/TĐTN ngày 18/7/2023
2022-2023	Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023	Quyết định số 545-QĐ/TĐTN ngày 31/8/2023
2022-2023	Cờ thi đua của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội tặng tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023	QĐ số 192-QĐ/TĐHN-VP ngày 28/7/2023
2022-2023	Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022-2023	QĐ số 543-QĐ/TWĐTN-VP ngày 09/10/2023
2023-2024	Bằng khen của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội tặng tập thể đạt giải Tập thể cuộc thi Sáng tác tiêu phẩm tuyên truyền pháp luật The spirit of law 2023	QĐ số 691-QĐ/TĐTN-VP ngày 10/11/2023
2024-2025	Cờ thi đua của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội tặng tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2023-2024	QĐ số 1305-QĐ/TĐHN-VP ngày 13/8/2024
2024-2025	Bằng khen của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024	QĐ số 1328-QĐ/TĐTN-VP ngày 22 tháng 8 năm 2024.
2024-2025	Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học giai đoạn 2022-2024	QĐ số 1369-QĐ/TĐTN-VP ngày 18 tháng 9 năm 2024.
2024-2025	Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối đại học, cao đẳng, học viện năm học 2023-2024 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng 05 tập thể	QĐ số 1221 ngày 06/11/2024

Phụ lục 4
THÀNH TÍCH AN TƯỢNG CỦA CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN
TRỰC THUỘC ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSPT HÀ NỘI 2
GIAI ĐOẠN 2019-2024

STT	Thời gian	Thành tích
1.	2019	01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học thời đại 4.0 khối các trường TĐTT lần thứ XXII.
2.	3/2020	Giải Nhất cuộc thi Tìm hiểu về 90 năm lịch sử Đảng bộ thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội.
3.	2020	03 giải Nhì phần thi Tập thể; 03 giải Nhất và 01 giải Ba phần thi cá nhân Hội thi giảng viên giỏi NVSP toàn quốc lần thứ nhất.
4.	2020	01 giải Ba Cuộc thi "Viết chính tả Hán ngữ".
5.	3/2021	Top 1 bình chọn cuộc thi "Dance for youth" của TWHSVVN.
6.	8/2021	Giải Nhất tỉnh Vĩnh Phúc cuộc thi Ảnh và video chủ đề "Khoảnh khắc tình nguyện - Tiếp sức mùa thi".
7.	9/2021	Giải Ba toàn quốc cuộc thi Thiết kế ấn phẩm truyền thông chủ đề "Nước là một món quà".
8.	2021	04 Huy chương Bạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.
9.	2021	Giải Khuyến khích Giải chạy VUG Running "Student challenge".
10.	3/2022	Giải Khuyến khích cuộc thi "Sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XXIII".
11.	2022	01 Huy chương Bạc, 04 Huy chương Đồng Giải vô địch Karate sinh viên các trường đại học, học viện và cao đẳng khu vực Hà Nội.
12.	2022	Giải Ba Giải Bóng chuyền sinh viên các trường đại học, học viện và cao đẳng khu vực Hà Nội.
13.	2022	Giải Khuyến khích Cuộc thi viết và hùng biện tiếng Việt dành cho lưu học sinh Lào và Campuchia.
14.	2022	Giải Nhất Cuộc thi "Tài năng Anh ngữ học sinh, sinh viên Thủ đô" lần thứ VI, năm 2022.
15.	2023	03 giải Ba, 01 giải Khuyến khích Hội thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc.
16.	2023	Giải Ba Giải bóng đá nữ sinh viên các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực Hà Nội.

STT	Thời gian	Thành tích
17.	2023	Giải Nhì thành phố Hà Nội Hội thi Olympic môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”.
18.	2023	Giải Khuyến khích Cuộc thi Hùng biện tiếng Hán.
19.	2023	Giải Ba Cuộc thi “Tài năng Hán ngữ”.
20.	2023	Giải Nhì Hội thi Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và Kỹ năng lái xe an toàn.
21.	2024	Giải Nhì Giải bóng chuyền da truyền thống Tây thiên tỉnh Vĩnh Phúc.
22.	2024	02 giải Nhì, 02 giải Khuyến khích Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền "Sinh viên với khát vọng non sông".
23.	2024	Giải Nhất Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú.
24.	2019 - 2013	07 giải Nhì Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ.
25.	2019 - 2023	01 giải Nhì, 01 giải Ba và 12 giải Khuyến khích Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka”.
26.	2020 - 2024	10 giải Nhì, 09 giải Ba, 02 giải Khuyến khích Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc.
27.	2020 - 2023	03 giải Khuyến khích Cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ".
28.	2021 - 2023	06 giải Nhì, 10 giải Ba, 02 giải Khuyến khích Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học
29.	2022 - 2023	08 giải Nhì, 02 giải Ba, 04 giải Khuyến khích Kỳ thi Olympic Vật lý học sinh viên và học sinh toàn quốc
30.	2022 - 2023	02 giải Nhì, 02 giải Khuyến khích Cuộc thi "Thầy cô trong mắt em"
31.	2022 - 2024	01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học
32.	2020	01 giải Nhất toàn toàn, 01 giải Nhất cá nhân, 01 giải Nhì cá nhân Hội thi giảng viên trẻ giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc lần thứ I.
33.	2023	Giải Nhất giải thưởng nhà khoa học trẻ toàn Nga
34.	2019-2024	05 đoàn viên đạt danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu

Phụ lục 5
NHỮNG MÔ HÌNH, SÁNG KIẾN HAY CỦA CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN
TRỰC THUỘC ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSPT HÀ NỘI 2 GIAI ĐOẠN 2022-2024

STT	Thời gian	Mô hình/Sáng kiến
1.	Liên tục	Mô hình Dạy kèm cho học sinh tại các trung tâm bảo trợ
2.	2022	Dự án Áo xanh su phạm tới trường
3.	2022	Mô hình Dạy kèm trực tuyến ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc
4.	2022	Dự án Sách vải 2D-3D cho bé 0-3 tuổi
5.	2022	Mô hình Sách - Hành trang khởi nghiệp
6.	2022	Diễn đàn tiếng Anh Liberdebook
7.	2022	Mô hình Trại hè
8.	2022	Dự án Mỗi thanh niên một cây xanh
9.	2022	Chế tạo Máy bay không người lái
10.	2022	Bê tông siêu nhẹ, bền từ vật liệu tái chế
11.	2022	Truyện cổ tích thông minh biết nói
12.	2022	Adobe photoshop for Kids
13.	2022	“Công cụ học tiếng Anh cho bé” dành cho trẻ tự kỷ cấp Tiểu học
14.	2022	Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng phục vụ dạy học trải nghiệm môn Lịch sử và Địa lý
15.	2022	Suptel - Ứng dụng hỗ trợ tìm nhà trọ cho sinh viên
16.	2023	Trà Đàn Hương trắng Bảo Châu
17.	2023	Trang Webstudy game
18.	2023	Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ vỏ quả cà phê
19.	2023	Từ điển du lịch Việt - Trung
20.	2023	Thiết kế bộ dụng cụ hỗ trợ dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học
21.	2023	Bộ Kít thí nghiệm khám phá khoa học cho trẻ Mầm non
22.	2023	Sản xuất hộp đựng thực phẩm dùng một lần từ rơm
23.	2023	Kinh doanh thể thao - Tổ chức sự kiện

Phụ lục 6
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSPT HÀ NỘI 2

Năm học	Tổng số sinh viên	Sinh viên tốt nghiệp	Xuất sắc	Giỏi	Khá	TB
2020-2021	5281	1078	56	379	606	37
2021-2022	8187	1291	73	485	725	8
2022-2023	7522	726	29	349	348	0
2023-2024	7388	1104	75	558	465	6

Phụ lục 7
THỐNG KÊ XẾP LOẠI RÈN LUYỆN SINH VIÊN

Năm học	Học kỳ	Tổng SV xét	XS	Giỏi	Khá	TB	Yếu	Kém
Năm học 2020-2021	Kỳ 1	5266	81	576	4107	501	1	0
Năm học 2020-2021	Kỳ 2	4103	119	804	3118	61	1	0
Năm học 2021-2022	Kỳ 1	8133	212	1236	6507	177	0	1
Năm học 2021-2022	Kỳ 2	6966	212	1102	5488	162	2	0
Năm học 2022-2023	Kì 1	7522	132	826	5519	1045	0	0
Năm học 2022-2023	Kì 2	6313	142	678	4747	745	0	1
Năm học 2023-2024	Kì 1	7307	259	917	5325	805	1	0
Năm học 2023-2024	Kì 2	5475	221	798	3992	464	0	0

Phụ lục 8
SỐ LƯỢNG THANH NIÊN ĐƯỢC KẾT NẠP ĐẢNG

Giai đoạn	SL thanh niên được kết nạp đảng	Tổng số đảng viên mới được kết nạp của Đảng bộ
2010 - 2015	243	292
2015 - 2020	261	306
2020 - 7/2024 (năm học 2023-2024)	215 (84)	236 (95)

Phụ lục 9
SỐ LƯỢNG VỀ HỌC BỔNG, GIẤY KHEN CHO SINH VIÊN

Năm học	Tổng số tiền học bổng trường chi (đồng)	Tổng số tiền học bổng xã hội hóa (đồng)	Số giấy khen Hiệu trưởng tặng sinh viên
2020-2021	4.572.112.000	173.500.000	297
2021-2022	5.232.248.000	187.500.000	1139
2022-2023	5.610.496.000	57.500.000	193
2023-2024	5.789.040.000	353.017.000	500

Phụ lục 10
MỘT SỐ THỐNG KÊ VỀ MÔ HÌNH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

Năm học	Thanh niên tình nguyện hè (TNV)	Mùa đông ấm (triệu đồng)	Hiến máu nhân đạo (ĐV máu)	Áo xanh sự phạm (TNV)	Học cùng chiến binh nhí (TNV)	Hỗ trợ nhân dân chuyển đổi số (TNV)
2020-2021	122	50	467			
2021-2022	169	75	0		310	729
2022-2023	92	216	492	120		819
2023-2024	257	137	961	15		

Phụ lục 11
ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2024

STT	Tên trường	Số lượng
1	Trường Đại học Dân lập Phương Đông	1718
2	Trường Đại học FPT	3214
3	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân	2380
4	Trường Đại học Ngoại Thương	1780
5	Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội	3201
6	Trường Đại học Thương mại	4780
7	Trường ĐHSP Hà Nội 2	630
8	Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc	400
9	Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1	119
10	Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội	322
11	Cao đẳng Cơ điện Hà Nội	312
Tổng số		18.529

Phụ lục 12
THÀNH TÍCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN

STT	Năm học tổ chức	Số lượng việc làm	Số đơn vị tham gia	Số tiền học bổng huy động
1	2022-2023	2400	64	2.000.000.000đ
2	2023-2024	2000	36	900.000.000đ

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2024 - 2027

Ý NGHĨA BIỂU TRƯNG



ĐẠI HỘI XXI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

Biểu trưng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2027 là một tác phẩm thiết kế sáng tạo, mang đậm dấu ấn của sự trẻ trung, năng động và không ngừng đổi mới sáng tạo.

Bảng màu chủ đạo của biểu trưng là sự kết hợp hài hòa giữa màu xanh dương và màu cam. Sự kết hợp giữa hai màu sắc này tạo nên một tổng thể hài hòa, thể hiện sự cân bằng giữa lý tưởng và thực tiễn, giữa truyền thống và hiện đại.

Về tổng thể, số XXI được thiết kế liền mạch, kết nối xuyên suốt biểu trưng thể hiện mối liên kết chặt chẽ giữa các đoàn viên, thanh niên Nhà trường, khẳng định một tập thể lớn đoàn kết, cùng nhau phát triển. Số XXI được tạo thành từ bốn nhánh, mỗi nhánh như một đường nét vẽ nên tương lai, vẽ nên những ước mơ và khát vọng của thanh niên Nhà trường. Đồng thời, biểu tượng 4 lớp hình thể hiện bốn quan điểm phát triển cốt lõi của nhà trường theo Chiến lược phát triển Trường đến năm 2023, tầm nhìn 2045.

Phía cánh trái, nửa chữ X được thể hiện với khỏe khoắn, dứt khoát với 4 lớp hình khối. Các lớp hình được cách điệu như những trang sách đang dần mở ra, tượng trưng cho việc không ngừng học hỏi, khám phá tri thức mới. Phía cánh phải của chữ X, hình ảnh các mạch điện và mạng lưới kết nối trong biểu trưng cho thấy tuổi trẻ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 luôn sẵn sàng tinh thần hội nhập và tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số.

Biểu trưng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2027 mang sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, gửi gắm thông điệp về sự phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Nhà trường. Đồng thời, là sự hứa hẹn về một nhiệm kỳ đoàn kết, khát vọng, cống hiến và hội nhập của tuổi trẻ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

ĐOÀN KẾT - KHÁT VỌNG - CỐNG HIẾN - HỘI NHẬP